



ประกาศเทศบาลตำบลก้อ  
เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑)  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

\*\*\*\*\*

ตามที่ สภาเทศบาลตำบลก้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๓๖ (๓) สภาเทศบาลตำบลก้อ กำหนดสมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ วันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สภาเทศบาลตำบลก้อ ได้ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ.....

(นางสาวเพ็ญนภา ปาสายอ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ  
สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันอังคารที่ ๒๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ เวลา ๐๙.๐๐ น.

\*\*\*\*\*

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นางสาวเพ็ญภา ปาสายอ	ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ	เพ็ญภา ปาสายอ
๒.	นายธัช มูลใจ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ	ธัช มูลใจ
๓.	นางจิฎาภรณ์ ทาฝัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑	จิฎาภรณ์ ทาฝัน
๔.	นายอนิวัฒน์ สุขชัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑	อนิวัฒน์ สุขชัย
๕.	นางสาวโชติกา วงศ์แหวัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑	โชติกา วงศ์แหวัน
๖.	นางสาวนรินทร์พร มาติ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑	นรินทร์พร มาติ
๗.	นายสิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒	สิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว
๘.	นางสาคร ทาเล่	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒	สาคร ทาเล่
๙.	นางรำพรรณ นนท์สุภี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒	รำพรรณ นนท์สุภี
๑๐.	นายปรีชา รินท้าว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒	ปรีชา รินท้าว
๑๑.	นายโสภณ มาติ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒	โสภณ มาติ
๑๒.	นางสาวนัฐมน ทาเล่	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒	นัฐมน ทาเล่

ผู้มาร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายอุดม เชียงยศ	นายกเทศมนตรีตำบลก้อ	อุดม เชียงยศ
๒.	นายพิชฎะ สุขะมัน	รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ	พิชฎะ สุขะมัน
๓.	นายละออ อุ่ทรัพย์	รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ	ละออ อุ่ทรัพย์
๔.	นายเสาร์คำ แสนปิง	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลก้อ	เสาร์คำ แสนปิง
๕.	ว่าที่ร้อยตรี	ปลัดเทศบาลตำบลก้อ	ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต
๖.	นางสาวอรรรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	อรรรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล
๗.	นายสุขสวัสดิ์ นันต์ป้อม	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุขสวัสดิ์ นันต์ป้อม
๘.	นางสาวนัฐยานี อินตา	พนักงานจ้างเหมาบริการ	นัฐยานี อินตา
๙.	นายเปรมชัย จันสุ	พนักงานจ้างเหมาบริการ	เปรมชัย จันสุ

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลตำบลก้อ เลขานุการสภาเทศบาลตำบลก้อ ได้ตรวจเช็คสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อที่ได้ลงนาม ครบองค์ประชุม จึงเชิญนางสาวเพ็ญภา ปาสายอ ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑.เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

**ประธานสภา** -ตามที่ สภาเทศบาลตำบลก้อ ได้มีกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ สภาเทศบาลตำบลก้อ จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ มาประชุมในวันนี้

**ที่ประชุม** -รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖)**

**ประธานสภา** -มีสมาชิกสภาท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

**นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ** -เรียนประธานสภา ในรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ตามที่ข้าพเจ้าได้เสนอไปแล้วนั้นมีข้อความที่บันทึกซ้ำกันข้อความ(๑)การตั้งกระทู้ถามฝ่ายบริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารตอบกระทู้ที่ตนเห็นว่าเป็นปัญหาและให้ฝ่ายบริหารชี้แจงข้อเท็จจริงหรือแนวทางเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๖ ขอตัดออก

**ประธานสภา** -ขอคุณรองประธานสภาที่แจ้งและขอให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลก้อ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วขอที่ประชุมรับรองต่อไป

**มติที่ประชุม** -รับรอง

**ระเบียบวาระที่ ๓. กระทู้ถาม (ถ้ามี)**

-ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๔. เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว**

-ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๕. เรื่องที่เสนอใหม่**

**ประธานสภา** -สำหรับในวาระนี้ มีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อพิจารณา จำนวน ๒ เรื่องเรียงลำดับ ดังนี้

-เรื่องที่ ๑ ญัตติการพิจารณาเทศบาลตำบลก้อ ขอรับความเห็นชอบ ให้อุดหนุนรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำดินขาว ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำดินขาว จังหวัดลำพูน งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๑,๓๖๔.๕๕ บาท

-เรื่องที่ ๒ เรื่อง การกำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๘)

๕.๑.เรื่องที่ ๑ ญัตติการพิจารณาเทศบาลตำบลก้อ ขอรับความเห็นชอบ ให้อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๑,๓๖๔.๕๕ บาท

**ประธานสภา** -ต่อไปขอให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อ เสนอหลักการและเหตุผลการ ขอรับความเห็นชอบ ให้อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๑,๓๖๔.๕๕ บาท

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาล ตำบลก้อทุกท่าน ต่อไปขอนำเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่ขอรับความเห็นชอบ ให้อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๑,๓๖๔.๕๕ บาท มีดังนี้

**หลักการ** ตามที่เทศบาลตำบลก้อได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน จำนวนเงิน ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีเงื่อนไขให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการประมาณราคาให้มีความเหมาะสมเป็น ปัจจุบัน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ ได้ดำเนินการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๗,๓๖๔.๕๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

**เหตุผล** เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนเงิน ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ ได้ดำเนินการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๗,๓๖๔.๕๕ บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

ดังนั้น ข้าพเจ้า นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลก้อ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบให้อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ จำนวนเงิน ๑๑,๓๖๔.๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

-หากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอถ้ำ แล้ว ทางเทศบาลตำบลก้อ จะได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อขออนุมัติให้จ่ายเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ รายการเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ เป็นเงิน ๑๑,๓๖๔.๕๕ บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘) และมาตรา ๖๗ (ทวิ) การจ่ายเงินตาม ๖๗ (๘) เงินอุดหนุน เทศบาลจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ซึ่งในการนี้เทศบาลตำบลก้อ ได้เสนอขอรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลก้อให้จ่ายเงินอุดหนุนแก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ เพื่อดำเนินงานตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๓๖๔.๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

**ประธานสภา** -ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อ ได้นำเสนอหลักการและเหตุผลการ ขอรับความเห็นชอบ ให้อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำ ดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน

ก้อนทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน งบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๑,๓๖๔.๕๕ บาท ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อในที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญซักถามได้

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -เรียนประธานสภาที่เคารพ นายกเทศมนตรีตำบลก้อและคณะผู้บริหารเทศบาล สำหรับเรื่องการขอความเห็นชอบการอุดหนุนงบประมาณโครงการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่บ้านก้อนทอง หมู่ที่ ๒ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสภามีมาสองรอบ รอบแรกเป็นการขอโอนงบประมาณ พอรอบสองเป็นขออุดหนุน ผมได้ตรวจสอบดูแล้วการอุดหนุนจะต้องมีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติก่อน ไม่ทราบว่ายังมีใครที่สามารถตอบให้ได้บ้าง แต่ผมว่าการโอนนั้นถูกต้องแล้ว เพราะเป็นอำนาจของสภา ซึ่งอยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และปลัดควรตรวจสอบก่อน ประธานสภาก็ควรตรวจสอบก่อน ก้อมีการขอเปลี่ยนแปลงหนังสือก็ไม่ทราบว่าผิดพลาดตรงไหนและทำให้สมาชิกสภาสับสนและขอให้ผู้มีอำนาจในการตรวจสอบการส่งหนังสือ การอุดหนุนเพิ่มเติมของหมู่บ้านก้อนทอง แบบแปลนก็มีการเพิ่มเติมก็ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร ขออธิบายให้ด้วย หากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้งบประมาณมาเท่านั้นแล้วทำไมต้องเพิ่มอีก เพราะเหตุใดขอชี้แจงให้ทราบด้วย การขออุดหนุนเพิ่มขึ้นอีกของหมู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ก็เคยขอแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ นายสุขสวัสดิ์ นันต์ป้อม เจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ได้ชี้แจงแล้วว่าต้องมีการสมทบ และแจ้งนายกไปแล้วก็ได้รับการตอบว่าไม่สามารถช่วยอุดหนุนได้ รอบนี้ยังเอาโครงการขอหมู่ที่ ๒ มาเสนอต่อสภาพิจารณา ขอชี้แจงด้วย หากมีความเร่งด่วนก็สามารถที่จะให้การพิจารณาและที่นายกแจ้งว่าไม่สามารถอุดหนุนได้เพราะอะไร

**ประธานสภา** -ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามเรื่องหนังสือครั้งแรกนั้นก็ได้อภิปรายมายังเจ้าหน้าที่แล้วว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดก็เลยต้องขอยกเลิกเอกสารในหนังสือส่งและทำการแก้ไขและแนบให้ใหม่ ส่วนเรื่องการขออุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้าขอเชิญนายกเทศมนตรีตำบลก้อชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามนั้น จากการที่ได้ขอความเห็นชอบการอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอลี้ ตามที่ได้เสนอโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก จะเป็นการเสนอโครงการล่วงหน้า ๑ ปี เหมือนที่ผ่านมาของบ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ ได้รับในปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ ได้รับในปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และในปี พ.ศ.๒๕๖๗ บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ได้รับการจัดสรรจำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับเมื่อตอนที่หมู่ที่ ๑ ได้รับการจัดสรรไม่ถึง ๒๕๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่มีหมู่บ้านไหนยอมรับเองที่น้อยกว่าหมู่บ้านอื่น สำหรับปี พ.ศ.๒๕๖๘ จะเป็นของหมู่ที่ ๓ และหมู่บ้านก้อนทอง หมู่ที่ ๒ มีครัวเรือนที่ไปปลูกใหม่ และไม่มีไฟฟ้าใช้จึงได้เสนอโครงการนี้ และในช่วงที่เสนอโครงการก็ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำโครงการแล้วว่าไม่ให้เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และได้ประมาณการจากค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลี้ ตามที่สำรวจพื้นที่ที่จะดำเนินการงบประมาณ ๒๓๖,๑๐๙.๙๕ บาท โดยในส่วนที่เกิน ๑๐๙.๙๕ บาท ทางเทศบาลตำบลก้อหรือผู้ใช้ไฟจะเป็นผู้สมทบงบประมาณ และการไฟฟ้าก็ได้แจ้งว่าหากอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดยื่นราคาค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือประมาณการก็อาจจะไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าหากเกินระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือประมาณการ อาจจะต้องมีค่าปรับ และจะต้องออกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้เกินระยะเวลา ๑๘๐ วันแล้ว จึงต้องมีการสมทบงบประมาณตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลี้ได้ประมาณราคาในปัจจุบันมาให้ใหม่ตามเงื่อนไขของกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

กำหนดมาพร้อมหนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒

-สำหรับในกรณีการขอขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ เทศบาลตำบลก้อ ได้ติดตาม  
ต่อรองกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถ้ำลอด ไม่ได้ละทิ้ง และเรื่องที่ดินก็ยังไม่ได้มาทำการ  
รังวัดที่ดินซึ่งเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน การขยายเขตไฟฟ้าก็เป็นหน้าที่ของสำนักงานการ  
ไฟฟ้า ซึ่งจะมีเกณฑ์การดำเนินการที่ใหม่คือในระยะทาง ๑๔๐ เมตร ทางการไฟฟ้าจะเป็น  
ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ฟรี และที่เกินจาก ๑๔๐ เมตรจะมีการสมทบคนละครึ่ง ของหมู่ที่ ๓ ก็  
มีโอกาที่จะได้แต่ต้องมีการประสานงานการตกลงต่อรองกัน และเทศบาลก็ต้องช่วยและต้องม  
ีการโอนงบประมาณโดยเสนอสภาพิจารณาเหมือนกัน ปลัด และหัวหน้ากองก็ช่วยกันคิดและหา  
แนวทางการช่วยเหลือ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมขออนุญาตให้นายสุขสวัสดิ์ นันศ์ป้อม  
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

**ประธานสภา** -เชิญนายสุขสวัสดิ์ นันศ์ป้อม ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มเติม

**นายสุขสวัสดิ์ นันศ์ป้อม** -เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ผู้บริหารเทศบาลและผู้เข้าร่วม  
ประชุม ตามที่ท่านสมาชิกได้แจ้งว่ากรณีการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัย  
สามัญ สมัยแรก สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น มีการนำส่งหนังสือสองรอบโดยได้ส่งครั้ง  
แรกตอนที่ท่านสมาชิกสภา ๓ ท่าน ได้มาร่วมประชุมที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ ข้าพเจ้าก็  
เลยถือโอกาสได้นำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ นำส่งให้กับ ๓ ท่านก่อนท่านอื่นๆ พอหลังจากนั้น  
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมสภาก็ได้บอกว่า  
กรณีการเสนอขออนุญาตการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ไปอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ  
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ นั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๖ โอนงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ  
ผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งในกระบวนการนี้ได้ทำเสร็จแล้วถูกต้องไปแล้ว ส่วนในการที่จะต้องนำเสนอ  
ต่อสภาท้องถิ่นเห็นชอบนั้น คือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไข  
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ (๘) และมาตรา ๖๗ (ทวิ) การจ่ายเงินตาม ๖๗  
(๘) เงินอุดหนุน เทศบาลจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลและผู้ว่า  
ราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว ฉะนั้น ผู้รับผิดชอบการยื่นหนังสือขออนุญาตจึงได้ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง  
และขอแก้ไขเอกสารขออนุญาตที่ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภาฯ และประสานพนักงานขับรถ  
ของเทศบาลนำส่งหนังสือเชิญประชุมสภาฯ ให้กับทุกท่านจนครบทุกคน

-ขอชี้แจงเพิ่มเติมของผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง ได้  
เสนอโครงการเมื่อปี ๒๕๖๖ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๖๗ ซึ่งได้เสนอ  
โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ก่อนเสนอโครงการได้ประสานงานการไฟฟ้าส่วน  
ภูมิภาคอำเภอถ้ำลอด ดำเนินการสำรวจพื้นที่และประมาณการงบประมาณออกมาให้โดยไม่เกิน  
๒๕๐,๐๐๐ บาท ตามที่ประชุมของคณะกรรมการระดับตำบลกับผู้นำชุมชนได้จัดสรร  
งบประมาณโครงการชุมชนในตำบลก้อปี ๒๕๖๘ ซึ่งตามหลักการคำนวณงานไฟฟ้าของการไฟฟ้า  
ฯ ประมาณการในจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๓๖,๑๐๙.๙๕ บาท โดยขอรับงบประมาณจากกองทุนฯ  
จำนวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท และเทศบาลตำบลก้อหรือผู้ใช้ไฟสมทบงบประมาณอีก ๑๐๙.๙๕ บาท  
หรือถ้าหากอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดยื่นราคาไม่เกิน ๖ เดือนหรือ ๑๘๐ วัน ก็อาจจะไม่ต้องได้  
สมทบเพิ่ม และตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อได้แจ้งไปแล้วว่า ปัจจุบันในระหว่างที่รอการ

พิจารณาอนุมัติงบประมาณจากกองทุนฯ ได้เกินระยะเวลา ๑๘๐ วัน เทศบาลตำบลก้อ จึงต้องขอให้ทางการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอถ้ำดำเนินการประมาณการโครงการนี้ขึ้นมาใหม่จึงมีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม จำเป็นต้องมีการสมทบเพิ่มตามทีผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อได้เสนอต่อที่ประชุมสภา

-สำหรับกรณีของหมู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ก็ได้ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาถ้ำดำเนินการแล้ว ก็ได้ทราบข้อมูลว่ากรณีนี้ที่ราษฎรบ้านก้อจอกขอขยายเขตไฟฟ้าที่อยู่อาศัยนั้น ก็เหมือนที่นายกได้แจ้งไปแล้วคือระยะทาง ๑๔๐ เมตร ทางกรไฟฟ้าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ฟรี และส่วนที่เกินจากระยะทาง ๑๔๐ เมตรมานั้นประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท จะต้องออกค่าใช้จ่ายคนละครั้ง ก็คือทางการไฟฟ้าจะรับผิดชอบค่าดำเนินการให้อีก ๓๐,๐๐๐ กว่าบาท และผู้ใช้ไฟสมทบอีก ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคำว่าผู้ใช้ไฟหมายถึงประชาชนหรือเทศบาลก็ได้ ซึ่งการจะขับเคลื่อนการช่วยเหลือกรณีของหมู่ที่ ๓ นี้ก็ต้องขอให้ผู้บริหารเทศบาลกับสมาชิกสภาได้ปรึกษารื้อกันต่อไป

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -เรียนประธานสภา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ชี้แจงรายละเอียด สรุปแล้วนายกได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถ้ำดำเนินการจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ และเมื่อสภาเทศบาลตำบลก้อเห็นชอบแล้ว เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพิจารณาอนุมัติให้จ่ายต่อไป ไม่ทราบว่า จะกลับมาเสนอเข้าสภาอีกครั้งหรือไม่ เทศบาลจะใช้อำนาจของผู้บริหารในการใช้เงินอุดหนุนให้หรือไม่ สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ถ้าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสภาก็ไม่ขัดข้อง และสภาได้เห็นหนังสือเชิญประชุมมีวาระพิจารณาการโอนงบประมาณและการขอให้อุดหนุนก็สืบสนและขอมาหนึ่งหมื่นกว่าบาท และคิดว่าจะมีไว้ใช้ในวันข้างหน้า ซึ่งเป็นต้นปีงบประมาณใหม่หากบที่ไดมาก็ น่าจะทำแค่นั้น หากวันข้างหน้าทางเทศบาลอุดหนุนได้หมู่บ้านอื่นก็จะมีขออุดหนุนเหมือนกันอีก

**นายธวัช มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ** -เรียนประธานสภา ขออธิบายเพิ่มเติมตนเองมีความคิดเห็นว่าเทศบัญญัติเล่มนี้ไม่ค่อยศักดิ์สิทธิ์ เปิดมาก็มีการโอนงบประมาณแล้ว แผนงานที่ทำนโอนนี้หาก ๖-๗ เดือนจะไม่มีการใช้ใช้หรือไม่ เพราะแผนงานนี้นายกได้ให้ความเห็นว่า เพื่อเป็นค่าวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา สำหรับตนเองแล้วอยากให้บังคับใช้เล่มนี้จริงๆ เห็นใจพี่น้องประชาชนเขต ๑ เขต ๒ ที่ขอความช่วยเหลือเดือดร้อนก็อยากให้ช่วยเหลือด้วย หากอนุมัติเห็นชอบไปแล้วก็หวังว่าผู้ได้รับผลประโยชน์จะเห็นความสำคัญจะยึดมั่นและใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เทศบัญญัติต่อไปขอให้เน้นความสำคัญ การใช้การโอนในครั้งต่อไปก็น่าจะมีการโอนอีก การโอนตามความจำเป็นจริง นายกได้เกริ่นว่าโครงการของหมู่ที่ ๓ วันข้างหน้าค่อยโอน อยากให้ใช้งบประมาณอย่างประหยัดและจำเป็นที่สุด

**ประธานสภา** -เชิญนายกเทศมนตรีตำบลก้อตอบข้อซักถามของสมาชิก

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภา ขอตอบเพิ่มเติมของนายโสภณ มาติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ข้อแตกต่างระหว่างหมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๓ นั้น กรณีโครงการขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ที่ ๒ ได้มีเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากมาก่อนแล้ว ส่วนหมู่ที่ ๓ ยังไม่มีเงินมาเป็นตัวตั้งมาก่อน คำว่าผู้ใช้ไฟคือเทศบาลหรือชาวบ้าน หากเทศบาลทำได้ก็ถือเป็นสิ่งที่ดี แต่คนละครณีต้องศึกษาอีกทีหนึ่ง การใช้เงินของการไฟฟ้าและของผู้ใช้ไฟมารวมกันประมาณสามแสนกว่าบาท ของหมู่ที่ ๓ เป็นเงินเต็มโครงการรอดู

ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หมู่บ้านก้อจอก หมู่ ๓ จะเสนอโครงการนี้ต่อกองทุนพัฒนาไฟฟ้าหรือไม่

-การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติเป็นการประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นการประมาณการว่าจะใช้ในปีหน้า และมีการโอนก็อยู่ที่ความจำเป็นต้องใช้ หมู่ที่ ๒ โครงการอยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดตากซึ่งเป็นประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯลงนามข้อตกลงโครงการชุมชนตามที่นายสุขสวัสดิ์ นันต์ป้อม ได้แจ้งให้แล้ว ปีนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงงานปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เหมือนนายอำเภอแล้วก็มีการปรับเปลี่ยน ปีที่แล้วในประมาณช่วงนี้ได้ดำเนินการโครงการชุมชนไปแล้ว ส่วนมากก็จะทำตามเทศบัญญัติที่อยู่แล้ว แต่กรณีนี้ขอเห็นชอบจากสภาเสนอผู้ว่าอนุมัติ กองช่างก็มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับประปา ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ผู้รับจ้างรับประกันอยู่

**นางนัฐมน ทาเล่ สท.เขต ๒** -เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ การส่งหนังสือเชิญประชุมสภาขอให้ประธานสภา นายก ปลัด ตรวจสอบหนังสือก่อนส่งให้สภาได้มานั่งคุยกันก่อน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งให้สภาไม่มีข้อความแน่นอนไม่ชัดเจนทำให้สภาไม่มีความศรัทธาศีสิทธิ์

**ประธานสภา** -เรียนสมาชิกเกี่ยวกับเรื่องการส่งหนังสือเชิญประชุมสภาที่ขอรับไว้ปรับปรุงแก้ไข และมีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อลงมติว่าเห็นชอบให้เทศบาลตำบลก้อ อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอถ้ำดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูนงบประมาณที่ขอโอนจำนวน ๑๑,๓๖๔.๕๕ บาท หรือไม่ เชิญลงมติดำเนินการยกมือ

**มติที่ประชุม เห็นชอบ ๖ เสียง**

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| ๑.นางสาวเพ็ญญา ปาสายอ      | ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ       |
| ๒.นายธวัช มูลใจ            | รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ    |
| ๓.นางจีฎาภรณ์ ทาฝัน        | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑ |
| ๔.นายอนิวัฒน์ สุขชัย       | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑ |
| ๕.นางสาวนรินทร์พร มาติ     | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑ |
| ๖.นายสิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒ |

**มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง**

**มติที่ประชุม -งดออกเสียง จำนวน - เสียง**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| ๑.นางสาวโชติกา วงศ์แห้ว | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑ |
| ๒.นางสาคร ทาเล่         | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒ |
| ๓.นางรำพรรณ นนทสูภี     | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒ |
| ๔.นางปรีชา รินท้าว      | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒ |
| ๕.นายโสภณ มาติ          | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒ |
| ๖.นางสาวนัฐมน ทาเล่     | สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒ |

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -เรียนประธานสภา กรณีที่มีการลงมติเห็นชอบจำนวน ๖ เสียง ไม่เห็นชอบไม่มี และงดออกเสียงจำนวน ๖ เสียง สรุปแล้วผลการลงมติที่ประชุมเห็นชอบกับงดออกเสียงเท่ากันจะแตกต่างกันอย่างไร

**ประธานสภา** -กรณีที่มีการลงมติที่ประชุมพิจารณาด้วยการยกมือลงมติเห็นชอบ จำนวน ๖ เสียง และงดออกเสียงจำนวน ๖ เสียง การงดออกเสียงถือว่าไม่นับเป็นคะแนนเสียง  
-ถือว่ามติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ



**๕.๒.เรื่อง การกำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และสมัยแรก  
ของปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๘)**

**ประธานสภา** -ต่อไปเรื่องที่ ๒ เรื่องการพิจารณาการกำหนดสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ  
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และสมัยแรกของปีถัดไป (ปี พ.ศ.๒๕๖๘)

**ประธานสภา** -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด  
๒ ข้อ ๒๑ และการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ นี้ สภา  
เทศบาลตำบลก้อ มีสมาชิกสภาเสนอว่าเห็นสมควรให้กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  
๒๕๖๗ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๘ จากการกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.  
๒๕๖๖ ที่ผ่านก็มีการกำหนดระยะเวลาการประชุมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมหรือว่า  
ระเบียบที่จะต้องให้สภาได้จัดประชุมและพิจารณาการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลก้อ มี  
สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรที่จะกำหนดสมัยการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗  
และสมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ขอให้สมาชิกสภาเสนอ

**นายสุขสวัสดิ์ นันต์ป้อม** -เรียนประธานสภาและที่ประชุมทุกท่าน การกำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบล  
ก้อ สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และสมัยแรกของปีถัดไป ปี พ.ศ.๒๕๖๘ ตามความ  
เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจกรรมของเทศบาลตำบลก้อในแต่ละช่วงเวลา ที่สำคัญและเป็นไป  
ตามระเบียบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ก็จะต้องมีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี เทศบาลตำบลก้อจะต้องจัดทำแล้วเสร็จภายใน ๑๕ สิงหาคม  
ของทุกปี

**ประธานสภา** -ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อทุกท่านเสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  
๒๕๖๗ และสมัยแรกของปี ๒๕๖๘ และขอผู้รับรองจำนวนสองคน เชิญเสนอ

**นายสิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว สท.เขต ๒** -ขอเสนอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ และสมัย  
แรกของปี ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  
เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๒.สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  
เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗

๓.สมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๗

๔.กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

**ประธานสภา** -ขอผู้รับรองด้วย

**นายธนัช มูลใจ** -กระผมนายธนัช มูลใจ ขอรับรอง

**นายอนิวัฒน์ สุขชัย** -กระผมนายอนิวัฒน์ มูลใจ ขอรับรอง

**ประธานสภา** -มีท่านใดจะเสนอเพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติที่ประชุมว่าที่  
ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ขอให้ลงมติโดยการยกมือ

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ ๑๒ เสียง

๑.นางสาวเพ็ญญา ปาสายอ

ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ

๒.นายธนัช มูลใจ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ

๓.นางจีญาภรณ์ ทาฝัน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑

๔.นายอนิวัฒน์ สุขชัย	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑
๕.นางสาวโชติกา วงศ์แหวัน	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑
๖.นางสาวนรินทร์พร มาติ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๑
๗.นางสาคร ทาเล่	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒
๘.นางรำพรรณ นนทสุภี	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒
๙.นางปรีชา รินท้าว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒
๑๐.นายโสภณ มาติ	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒
๑๑.นางสาวนัฐมน ทาเล่	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒
๑๒.นายสิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ เขต ๒

มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง จำนวน - เสียง

### ระเบียบวาระที่ ๖. เรื่องอื่นๆ

**ประธานสภาฯ** -เรื่องที่ ๑ การเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลก้อ ตามที่เทศบาลตำบลก้อ ได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ต่อไปเชิญผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับมอบหมายให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมได้รับทราบ

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ตามที่เทศบาลตำบลก้อ ได้เสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอประธานสภาอนุญาตเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผนนำเรียนในส่วนรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลก้อ

**นายสุขสวัสดิ์ นันต์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านต่อไปเป็นการเสนอรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลก้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๒(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง และหมวด ๕ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ ได้รับทราบตามระเบียบฯ และได้้นำรายละเอียดของแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านโดยมีแผนงาน/โครงการดังนี้

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖**  
**สำหรับ โครงการที่เกิณศัภภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**  
**เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค  
 หมายเหตุที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ ๒ เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**๑.๑ กลยุทธ์:พัฒนาการก่อสร้าง,บูรณะ,ปรับปรุงถนน,ระบบระบายน้ำ, สะพาน**

**(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้าง ผนังกันตลิ่ง บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ ตำบลก้อ	เพื่อป้องกัน ดินพังทลาย ดินทรุดตัว	ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง บ้านก้อจอก หมู่ ๓ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขนาด สูง ๖ เมตร ยาวรวม ๑๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๔๒๘๐๘ Long ๙๘.๗๘๓๒๖๓	-	๒๙๙,๗๐๐	๒๙๙,๗๐๐	๒๙๙,๗๐๐	๒๙๙,๗๐๐	จำนวน ๑ จุด	มีผนัง ป้องกันดิน พังทลาย ทรุดตัว	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
๒	โครงการก่อสร้าง	เพื่อป้องกัน	ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง	-	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	จำนวน ๑ จุด	มีผนัง	กรมส่งเสริม

	พนักงันตลิ่ง บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ ตำบลก้อ	ดินพังทลาย ดินทรุดตัว	บ้านก้อท่า หมู่ ๔ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน ขนาด สูง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๔๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๔๑๔๙๔ Long ๙๘.๗๗๒๓๕๔							ป้องกันดิน พังทลาย ทรุดตัว	การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
๓	โครงการก่อสร้าง พนักงันตลิ่ง ห้วยแม่ก้อ (ทางข้ามไปอ่างแม่ซี)	เพื่อป้องกัน ดินพังทลาย ดินทรุดตัว	ก่อสร้างพนักงันตลิ่ง ห้วยแม่ก้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน (ทางข้ามไปอ่างแม่ซี) ขนาด กว้าง ๔ เมตร สูง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๐๔๑๖๘ Long ๙๘.๗๘๒๐๘๘	-	๑,๓๙๘,๕๐๐	๑,๓๙๘,๕๐๐	๑,๓๙๘,๕๐๐	๑,๓๙๘,๕๐๐	จำนวน ๑ จุด	มีพนักงัน ป้องกันดิน พังทลาย ทรุดตัว	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
๔	โครงการก่อสร้าง พนักงันตลิ่ง ห้วยแม่ก้อ (ติดอ่างวังบง)	เพื่อป้องกัน ดินพังทลาย ดินทรุดตัว	ก่อสร้างพนักงันตลิ่ง ห้วยแม่ก้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลก้อ อำเภอถ้ำ จังหวัดลำพูน (ติดอ่างวังบง)	-	๒,๗๙๗,๐๐๐	๒,๗๙๗,๐๐๐	๒,๗๙๗,๐๐๐	๒,๗๙๗,๐๐๐	จำนวน ๑ จุด	มีพนักงัน ป้องกันดิน พังทลาย ทรุดตัว	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ

			ขนาด กว้าง ๔ เมตร สูง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๐๕๗๔๕ Long ๙๘.๗๙๓๔๒๔								หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
๕	โครงการก่อสร้าง พนังกันตลิ่ง ห้วยแม่ก่อ (สายหนองเตา)	เพื่อป้องกัน ดินพังทลาย ดินทรุดตัว	ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ห้วยแม่ก่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลก่อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (สายหนองเตา) ขนาด กว้าง ๔ เมตร สูง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๒๕๑๐๗ Long ๙๘.๗๘๔๔๕๘	-	๔,๑๙๕,๖๐๐	๔,๑๙๕,๖๐๐	๔,๑๙๕,๖๐๐	๔,๑๙๕,๖๐๐	จำนวน ๑ จุด	มีพนัง ป้องกันดิน พังทลาย ทรุดตัว	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
๖	โครงการก่อสร้าง พนังกันตลิ่ง ห้วยแม่ก่อ (ติดสะพานห้วย แม่ก่อ)	เพื่อป้องกัน ดินพังทลาย ดินทรุดตัว	ก่อสร้างพนังกันตลิ่ง ห้วยแม่ก่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลก่อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน (ติดสะพานห้วย แม่ก่อ) ขนาด กว้าง ๔ เมตร	-	๒,๒๙๗,๐๐๐	๒,๒๙๗,๐๐๐	๒,๒๙๗,๐๐๐	๒,๒๙๗,๐๐๐	จำนวน ๑ จุด	มีพนัง ป้องกันดิน พังทลาย ทรุดตัว	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่

			สูง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๓๗๒๖๘ Long ๙๘.๗๗๘๙๔๓								เกี่ยวข้อง
๗	โครงการก่อสร้าง ผนังกันตลิ่ง ห้วยแม่ก้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลก้อ	เพื่อป้องกัน ดินพังทลาย ดินทรุดตัว	ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ห้วยแม่ก้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ จุด <b>จุดที่ ๑</b> ขนาด กว้าง ๔ เมตร สูง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๒๕๙๐๘ Long ๙๘.๗๘๕๐๑๔ <b>จุดที่ ๒</b> ขนาด กว้าง ๔ เมตร สูง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๓๑๗๓๓ Long ๙๘.๗๘๔๙๕๔	-	๗,๑๓๒,๔๐๐	๗,๑๓๒,๔๐๐	๗,๑๓๒,๔๐๐	๗,๑๓๒,๔๐๐	จำนวน ๒ จุด	มีผนัง ป้องกันดิน พังทลาย ทรุดตัว	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง

๘	โครงการก่อสร้าง ผนังกันตลิ่ง ห้วยแม่ก่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลก่อ	เพื่อป้องกัน ดินพังทลาย ดินทรุดตัว	ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง ห้วยแม่ก่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลก่อ อำเภอเถลิง จังหวัดลำพูน ขนาด กว้าง ๔ เมตร สูง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๓๓๐๗๖ Long ๙๘.๗๘๓๓๐๕	-	๔,๔๗๕,๒๐๐	๔,๔๗๕,๒๐๐	๔,๔๗๕,๒๐๐	๔,๔๗๕,๒๐๐	จำนวน ๑ จุด	มีผนัง ป้องกันดิน พังทลาย ทรุดตัว	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
รวม	...๘... โครงการ			-	๒๓,๐๙๔,๔๐๐	๒๓,๐๙๔,๔๐๐	๒๓,๐๙๔,๔๐๐	๒๓,๐๙๔,๔๐๐			

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**  
**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖**  
**สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น**  
**เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ  
 หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน  
 เป้าหมายที่ ๑๕ ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของ  
 ที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
- ง. แผนพัฒนาจังหวัดลำพูน ประเด็นที่ ๒ เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลำพูน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เมืองแห่งคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อมที่ดี

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ**

**๑.๒ กลยุทธ์: พัฒนาระบบแหล่งน้ำ,ประปา**

**(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและโยธา**

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างฝายดินซีเมนต์บ้านก้อทุ่ง	เพื่อกักเก็บน้ำใช้สำหรับการเกษตรลดการกัดเซาะของตลิ่งกักเก็บความชุ่มชื้นและเพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์บ้านก้อทุ่ง หมู่ ๑ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สันฝายสูง ๑ เมตร ยาว ๑๐ เมตร	-	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	จำนวน ๑ ฝาย	มีแหล่งกักเก็บน้ำและใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานอื่นที่



			จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๒๒๘๗๘ Long ๙๘.๘๐๒๕๕๖								เกี่ยวข้อง
๒	โครงการก่อสร้าง ฝายดินซีเมนต์ บ้านก้อหนอง	เพื่อกักเก็บน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตร ลดการจัดเซาะ ของตลิ่ง กักเก็บความชุ่ม ชื้นและเพิ่ม ปริมาณน้ำใต้ดิน	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ บ้านก้อหนอง หมู่ ๒ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สันฝายสูง ๑ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๔๑๒๗๖ Long ๙๘.๘๐๘๑๓๓	-	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	จำนวน ๑ ฝาย	มีแหล่งกัก เก็บน้ำ และใช้ใน การเกษตร ในช่วงฤดู แล้งอย่าง เพียงพอ	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
๓	โครงการก่อสร้าง ฝายดินซีเมนต์ บ้านก้อจอก	เพื่อกักเก็บน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตร ลดการจัดเซาะ ของตลิ่ง กักเก็บความชุ่ม ชื้นและเพิ่ม ปริมาณน้ำใต้ดิน	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ บ้านก้อจอก หมู่ ๓ ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน สันฝายสูง ๑ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๔๙๔๗๙ Long ๙๘.๗๙๓๔๖๘	-	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	จำนวน ๑ ฝาย	มีแหล่งกัก เก็บน้ำ และใช้ใน การเกษตร ในช่วงฤดู แล้งอย่าง เพียงพอ	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/ กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
๔	โครงการก่อสร้าง ฝายดินซีเมนต์ บ้านก้อท่า	เพื่อกักเก็บน้ำ ใช้สำหรับ การเกษตร	ก่อสร้างฝายดินซีเมนต์ บ้านก้อท่า หมู่ ๔	-	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	จำนวน ๑ ฝาย	มีแหล่งกัก เก็บน้ำ และใช้ใน	กรมส่งเสริม การปกครอง ท้องถิ่น/

		ลดการจัดเช่า ของตลิ่ง กักเก็บความชุ่ม ชื้นและเพิ่ม ปริมาณน้ำใต้ดิน	ตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน สันฝายสูง ๑ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จุดพิกัด Lat ๑๗.๖๑๔๘๕๓ Long ๙๘.๗๖๗๗๐๐							การเกษตร ในช่วงฤดู แล้งอย่าง เพียงพอ	กรม ทรัพยากร น้ำและ หน่วยงาน อื่นที่ เกี่ยวข้อง
รวม	...๔... โครงการ			-	๑,๓๘๘,๐๐๐	๑,๓๘๘,๐๐๐	๑,๓๘๘,๐๐๐	๑,๓๘๘,๐๐๐			

**ประธานสภา** -ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อ ได้นำเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อในที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญซักถามได้ หากไม่มีแล้วถือว่าสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบ

**ที่ประชุม** -รับทราบ

**ประธานสภา** -เรื่องที่ ๒ เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่เทศบาลตำบลก้อ ได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อไปเชิญผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้รับมอบหมายให้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมได้รับทราบ

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขออนุญาตท่านประธานสภาอนุญาตให้นายสุขสวัสดิ์ นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

**ประธานสภา** -อนุญาตให้นายสุขสวัสดิ์ นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภาได้รับทราบ

**นายสุขสวัสดิ์ นันศ์ป้อม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ทุกท่าน ต่อไปขอเสนอรายละเอียดรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ได้ดำเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลก้อ จึงได้ส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มาเพื่อเสนอรายงานต่อสภาเทศบาลตำบลก้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเสนอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อได้รับทราบและเสนอข้อคิดเห็นจากสภาเทศบาลตำบลก้อ เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ตามเอกสารรายงานที่ได้มอบให้กับสมาชิกสภา  
ทุกท่านแล้วนั้น โดยขอสรุปดังนี้

## สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### ๑.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

#### ๑.๑.กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่ ๑ :ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ  
ดำเนินการครบทุกขั้นตอน

(๒)แบบที่ ๑ :การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี  
การดำเนินการครบทุกขั้นตอน

#### ๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่ ๒ :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม (๒) แบบประเมินคุณภาพ  
แผนพัฒนา : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

#### ๑.๓.ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑)แบบที่ ๒ :แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๘๒ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗๔ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๔ ของแผนยุทธศาสตร์

### ๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

#### ๒.๑.กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง สรุปได้ดังนี้

(๑)ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการ  
ดำเนินการครบทุกขั้นตอน

#### ๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ  
สำหรับแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้ ๑๐๐ คะแนน

(๒)ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ ๕ คะแนน

#### ๒.๓.ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๑)แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยสรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในแผน จำนวน ๒๘๒ โครงการ
- โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ จำนวน ๘๑ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๒)ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การดำเนินโครงการ

- โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๔๗ โครงการ
- สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๗๔ โครงการ
- คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๔ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

#### ๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

๓.๑.๑.ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ ได้ ๕ คะแนนเต็ม เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ

### ๔.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

#### ๔.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

เทศบาลมีโอกาในการพัฒนา คือ เมืองครุฑภาครัฐ อยู่ใกล้พื้นที่ ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก มีเส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก คืออยู่ไกลจากจังหวัด บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้ การจราจรของถนนบางสายมีรถเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

#### ๔.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี อากาศบริสุทธิ์ ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน คือ คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลก้อ ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการทำงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ ๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

#### แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
<b>๑ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล</b>		
๑.๑ มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๒ มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๓ มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๑.๔ มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๕ มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	✓	
๑.๖ มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
<b>๒ การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล</b>		
๒.๑ มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของเทศบาลมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๔ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๒.๕ มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๒.๖ มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๒.๗ มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล	✓	
๒.๘ มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๒.๙ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๒.๑๒ มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๒.๑๓ มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส่วนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป

๑.๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

๑.๒. รายงานผลการดำเนินงานระยะ ๑ ปี (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ			
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖	บรรจุในเทศบาลบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	นำไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ดำเนินการตามแผนฯ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๑๙	๓	๑๔	๗๓.๖๘
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว	๒๕	๘	๑๙	๗๖.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	๓๖	๒๒	๑๗	๔๗.๒๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๖	๕	๕๐.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว	๒๕	๑๖	๑๐	๔๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕	๑๕	๕	๓๓.๓๓
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยี	๑๕	๑๑	๔	๖.๖๖
รวม	๑๔๗	๘๑	๗๔	๕๐.๓๔

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**  
**ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน**

<b>๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ</b>		
<b>ชื่อโครงการ</b>		<b>เบิกจ่าย (บาท)</b>
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลก้อ (เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๑๗๐,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการส่งเสริมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลก้อ จำนวน ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	๒๕๕,๒๐๐.๐๐
๓.	โครงการส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบลากจูง เทศบาลตำบลก้อ จำนวน ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	๔๔๐,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านก้อทุ่ง,บ้านก้อหนอง,บ้านก้อจอก,บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลก้อ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๒,๗๑๖,๐๐๐.๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านก้อจอก ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๔๘ สายทางโรงถ่านเทียมเก่า ระยะทาง ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๓,๕๔๓,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านก้อท่า ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสสายทาง ลพ.ถ.๓๗๐๐๖ สายป่าช้าบ้านก้อท่า ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๒,๒๑๔,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลพ.๓๗๐๔๖ (สายทางเชื่อมต่อหมู่ที่ ๓ กับหมู่ที่ ๒) บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๕ จุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาวรวม ๑,๑๐๐.๐๐ เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๒๑๗,๕๐๐.๐๐
๘.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลพ.๓๗๐๑๒(สายข้างบ้านอ้ายไก่อ้อทุ่ง) บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ จุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาวรวม ๖๖๕.๐๐ เมตรหรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๑๓๑,๕๐๐.๐๐
๙.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๑ บ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน	๔๖๕,๐๐๐.๐๐
๑๐.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลก้อ	๔๙๒,๕๐๐.๐๐
๑๑.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในเขตพื้นที่ บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด กว้าง ๓.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ ยาวรวม ๒,๑๐๐.๐๐ ม. หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐.๐๐ ลบ.ม.	๔๙๘,๐๐๐.๐๐
๑๒.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติใน	๔๘๖,๐๐๐.๐๐



	เขตพื้นที่ บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ จุด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร รวบรวม ๒,๐๕๐.๐๐ เมตร	
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลก้อ (ซอย ๑๐)	๓๕๙,๐๐๐.๐๐
๑๔.	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำพร้อมฝายปิด บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒	๔๔๙,๐๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๑๒,๔๓๖,๗๐๐.๐๐</b>

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว		
ชื่อโครงการ		เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการเงินอุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้ารวมด้วยมือตำบลก้อ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลาย่างรมควันหมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการเงินอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุ บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
๕.	โครงการอุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหารตำบลก้อ	๑๐,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพจักสาน บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑	๑๐,๐๐๐.๐๐
๗.	โครงการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาน้ำจืด บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘.	โครงการสนับสนุนพัฒนาอาชีพกลุ่มปลาย่างบ้านก้อท่า (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๒๗,๐๐๐.๐๐
๙.	โครงการสนับสนุนพัฒนาอาชีพกลุ่มแปรรูปปลาร้าคิ่นเดียว (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๒๗,๐๐๐.๐๐
๑๐.	โครงการสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พื้นเมือง (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงโค (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๒.	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสานตะกร้าพลาสติก (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๓.	โครงการส่งเสริมผ้าทอตำบลก้อ (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๔.	โครงการสนับสนุนกลุ่มบ้านก้อกรีนฟาร์ม (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๑๓,๘๐๐.๐๐
๑๕.	โครงการส่งเสริมกลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านก้อท่า (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๖.	โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกร (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๒๕,๐๐๐.๐๐
๑๗.	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มเลี้ยงปลาตาก (สำนักงานเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก)	๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๘.	โครงการส่งเสริมอาชีพประมงตำบลก้อ (สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน)	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๙.	โครงการจ้างงานเร่งด่วน พัฒนาทักษะอาชีพ การสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน ๖ จุด (สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน)	๖๔,๘๐๐.๐๐
	<b>รวม</b>	<b>๔๒๒,๖๐๐.๐๐</b>

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม		
	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๓,๕๑๖,๖๐๐.๐๐
๒.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๕๑๑,๐๐๐.๐๐
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๘๐,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๒๔,๘๓๒.๐๐
๕.	โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	๙,๗๗๐.๐๐
๖.	โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	๗๓,๓๔๖.๐๐
๗.	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานปิดภาคเรียนตามนโยบายของรัฐบาล	๒๙,๔๐๐.๐๐
๘.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลก้อ (พมจ.ลำพูน)	๑๓,๙๐๐.๐๐
๙.	โครงการอบรมการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (กองทุน สปสช.ทต.ก้อ)	๘,๓๙๒.๐๐
๑๐.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ (กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.ลำพูน)	๑๕๖,๖๐๒.๐๐
๑๑.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย (กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.ลำพูน และ พมจ.ลำพูน)	๒๒๑,๕๑๐.๐๐
๑๒.	โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลก้อ (สภาองค์กรชุมชนตำบลก้อ)	๒๐๙,๐๐๐.๐๐
๑๓.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ จำนวน ๓ หลัง (กองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.ลำพูน)	๑๔๕,๒๐๐.๐๐
๑๔.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ จำนวน ๕ หลัง (พมจ.ลำพูน)	๑๘๖,๖๐๒.๐๐
๑๕.	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน ๖ หลัง (พมจ.ลำพูน)	๒๑๗,๓๓๐.๐๐
๑๖.	โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลก้อ จำนวน ๑๑ หลัง (สภาองค์กรชุมชนตำบลก้อ)	๒๐๙,๐๐๐.๐๐
๑๗.	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ (กองทุน สปสช.ทต.ก้อ)	๒,๔๒๒.๕๐
	รวม	๖,๕๐๔,๙๐๖.๕๐

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
	ชื่อโครงการ	เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการทดสอบคุณภาพน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค	๑๒,๔๒๐.๐๐
๒.	โครงการบ้านก้อแซนด์บ็อก	๑๙,๙๐๖.๐๐
๓.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตตำบลก้อ	๕,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลก้อ	๑๙,๙๒๐.๐๐
๕.	โครงการลำพูนน้ำเย็น บ้านเขื่อนน้ำอยู่	๑๐,๐๐๐.๐๐

รวม	๖๗,๒๔๖.๐๐
-----	-----------

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว		
ชื่อโครงการ		เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการประเพณีปีใหม่เมืองตำบลก้อ	๑๐๗,๘๓๒.๐๐
๒.	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น (บ้านก้อทุ่ง)	๑๔,๕๘๒.๐๐
๓.	โครงการเงินอุดหนุนวัดก้อทุ่ง โครงการประเพณีสงกรานต์ตลิ่งเวียงก้อ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	๙,๘๓๒.๐๐
๕.	โครงการเงินอุดหนุนวัดก้อเย็น โครงการประเพณีสงกรานต์ตลิ่งเวียงก้อ	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖.	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์	๑๘๔,๙๑๐.๐๐
๗.	โครงการแข่งขันกีฬาแก่งก้อเกมส์	๑๙,๗๓๒.๐๐
๘.	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น (บ้านก้อจอก)	๑๔,๕๘๒.๐๐
๙.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๒๗๑,๐๔๖.๐๐
๑๐.	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลก้อ (ยี่เป็ง)	๓๙,๙๔๐.๐๐
รวม		๗๐๒,๔๕๖.๐๐

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น		
ชื่อโครงการ		เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐.๐๐
๒.	โครงการเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อหนอง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อจอก หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐.๐๐
๔.	โครงการเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐.๐๐
๕.	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	๙,๖๑๐.๐๐
รวม		๘๙,๖๑๐.๐๐

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี		
ชื่อโครงการ		เบิกจ่าย (บาท)
๑.	โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานประจำปีของเทศบาลตำบลก้อ	๑๕,๘๘๒.๐๐
๒.	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลก้อ	๕๐,๐๐๐.๐๐
๓.	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชำระภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลก้อ	๓,๐๐๐.๐๐

๔.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง บัญชีและพัสดุ	๑๐,๐๐๐.๐๐
	รวม	๗๘,๘๘๒.๐๐
	รวมทั้งสิ้น	๒๐,๓๐๒,๔๐๐.๕๐

สรุปการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๔ โครงการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๐๒,๔๐๐.๕๐ บาท (ยี่สิบล้านสามแสนสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

คิดเป็นร้อยละของการนำแผนไปปฏิบัติดังนี้

-จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๔๗ โครงการ

-จำนวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นำไปปฏิบัติ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๗๔ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๔

### ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑.จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านระบบเสียงตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น

๓.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตำบลก้อจะดำเนินการ

๔.ขาดบุคลากรทางด้าน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากขึ้น

๕.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝ่ายเดียว

๖.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์กร ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๗.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจำกัดด้านงบประมาณและอำนาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่

### ๒.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

#### ๑.ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

๑.การดำเนินโครงการของเทศบาลจะบรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา ในปีงบประมาณถัดไป หากได้นำแผนพัฒนาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว หรือว่ามีแผนงานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เห็นควรให้ผู้บริหาร

เร่งรัดการดำเนินโครงการ เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และทำให้ประชาชนพึงพอใจในการดำเนินงาน และดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลก้อ ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒. การทำแผนงานโครงการที่จะประสานแผนพัฒนา การขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จะต้องพร้อมด้านข้อมูล ด้านเอกสารประกอบ เช่น พร.๔/ปร.๕ ทำให้ทันตามกำหนดการจัดส่งโครงการของกรมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากดำเนินการจัดส่งแผนงานโครงการไม่ทันอาจทำให้โครงการนั้นตกไป

๓. ในปีต่อไปขอให้เทศบาลตำบลก้อจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เรียนเก่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียน

๔. หากมีการวางแผนว่าการพัฒนาจะหยุดดำเนินการเมื่อใด และวางแผนว่าหากไม่ประสบผลสำเร็จจะทำการอย่างไรให้ยั่งยืน ทำให้ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

๕. แผนต้องเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน

## ๒. ข้อสังเกต

๑. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ประมาณการรายรับไว้ ทำให้บางกิจกรรมโครงการไม่สามารถดำเนินการได้

๒. ตำบลก้อไม่มีเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๓. บางแผนงานไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

## ๓. ข้อเสนอแนะ

๑. ควรประสานงานภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ทุกส่วน ร่วมจัดทำแผน/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒. ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมกับประชาชนโดยตรงร่วมกับหน่วยงานอื่นร่วมกับประชาชน

๓. แผนชุมชนควรมีการจัดทำที่มีการบูรณาการร่วมกันหรือพร้อมๆกัน หากทำก่อนของท้องถิ่นก็ต้องประสานให้ชุมชนนำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๔. มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนงานแต่ไม่มีงบประมาณควรนำแผนงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆ

๕. การจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน

## ๔. ผลจากการพัฒนา

๑. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดำเนินการแล้ว สามารถนำไปต่อยอดและดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

๒. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละด้านทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น ปัญหาและความต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข การป้องกันมิให้เกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในชุมชนลดลงและหมดไป

๓. ทำให้ชุมชนตำบลก้อเจริญก้าวหน้า ประชาชนสามารถพึ่งพาอาศัยตนเองได้

## ๕. ผลสรุปภาพรวม

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละยุทธศาสตร์ที่บรรจุไว้สามารถดำเนินการได้ต่อไป และบรรลุตามเป้าหมายโครงการประชาชนได้รับประโยชน์

๒.แผนงานในแต่ละด้านเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาที่ครอบคลุมสามารถดำเนินการได้เมื่อมีความพร้อมในด้านงบประมาณ สถานการณ์ที่เหมาะสม แรงจูงใจและไม่แรงจูงใจ ประชาชนพึงพอใจต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**ประธานสภา** -ตามที่ผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อ ได้นำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อในที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรืออภิปรายหรือไม่ เชิญซักถามได้

**นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต ๒** -เรียนประธานสภาที่เคารพ อยากขอเพิ่มในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ผ่านมาให้หมู่บ้านจะมีการอบรมจะรวบยอดเกินไปโครงการแบบเดิมๆ ควรจะมีโครงการใหม่ๆ ขอเจ้าหน้าที่แนะนำผู้ที่เสนอโครงการด้วย

**นายสุขสวัสดิ์ นันต์ป้อม** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาขอบคุณที่ท่านได้แนะนำ สำหรับโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ผ่านมาได้อุดหนุนให้แต่ละหมู่บ้าน เป็นโครงการที่มาจากโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขของเชื้อพระวงศ์แต่ละพระองค์ ซึ่งจะมีโครงการหลายๆเรื่อง ซึ่งสามารถนำมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการโดยสอดคล้องกับปัญหาด้านสาธารณสุขของแต่ละหมู่บ้าน เหมือนกับการจัดทำแผนงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลก้อ (สปสช.ทต.ก้อ) ก็จะมีการนำปัญหาด้านสุขภาพในชุมชนมาจัดทำเป็นแผนและกรอบแนวทางในการให้การสนับสนุนโครงการ การวิเคราะห์สภาพปัญหาแต่ละหมู่บ้านว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ โรค อะไรที่ประชาชนควรจะได้รับความรู้ได้รับการส่งเสริมตามแนวทางพระราชดำริ โดยไม่เกินหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -เรียนประธานสภาที่เคารพ ขอสอบถามในยุทธศาสตร์ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามโครงการที่ดูแล้วมีในเทศบาลก้อ และงบนอกการแจ้งมาโดยใช้อำนาจของนายกไม่มีแจ้งมาว่ามีการซ่อมแซมโดยใช้อำนาจนายกดำเนินการอะไรบ้าง ควรจะเอามาแจ้งรายละเอียดไว้ด้วย

**ประธานสภา** -มีสมาชิกสภาท่านใดจะซักถามเกี่ยวกับการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มอีกหรือไม่ หากไม่มีแล้วถือว่าที่ประชุมรับทราบ

**ที่ประชุม** -รับทราบ

**ประธานสภา** -มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อหรือไม่ เชิญซักถามได้

**นายธันช มุลใจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ** -ตามที่เคยประสานไว้ก่อนแล้วว่าได้ขอเอกสารการใช้จ่ายเงินโครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์แล้ว ไม่ทราบว่าได้เตรียมไว้ให้กับสมาชิกสภาหรือยัง หากไม่ทันขอเข้าไปให้สมาชิกสภาท่านอื่นซักถามไปก่อน เพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดหาเอกสารมาให้

**นางจิฎาภรณ์ ทาฝัน สท.เขต ๑** -เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ ผাগถึงนายกเทศมนตรีตำบลก้อว่าได้เคยไปดูสถานที่ก่อสร้างถนนที่บ้านพีแด้ว ถนนที่ก่อสร้างใหม่ในหมู่บ้านก้อทุ่ง มีประชาชนได้

ประสบอุบัติเหตุตกถนนไปรางระบายน้ำ ขอช่วยทำหรือหาวิธีป้องกันและแก้ไข เช่น ราวกันตก ๒ ข้าง พอจะมีงบประมาณในส่วนไหนบ้าง เพราะว่าซอยนั้นมีคนสัญจรไปมามากพอสมควร

-ตามที่ได้เห็นชาวบ้านข้างห้วยต่อ หมู่ที่ ๑ ขอรับการช่วยเหลือชาวบ้านเวลามีน้ำไหลหลาก มาน้ำจะกัดเซาะตลิ่ง จะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน เช่น บ้านนายนิกร มูลใจ และบ้านนาง จินตนา เมืองใจ

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -สำหรับสะพานจุดที่บ้านนางแก้ว ต้นฝั้น ได้ลงไปดูพื้นที่แล้ว กำลังพิจารณาอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรให้ช่างไปสำรวจออกแบบ ส่วนสายทางบ้านข้างล่างจะมีห้วยที่มีดินเดิมอยู่หากไปดำเนินการปรับตอนนี้ดินจะทรุดและมีรากไม้หากดำเนินการตอนนี้จะทรุดและจะรีบหาวิธีดำเนินการต่อไป

**นายธนิช มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ** -ขอเสนอแนะเกี่ยวกับท่านประธานสภาว่า ขอแนะนำให้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกสภา เช่น การลงไลน์กลุ่ม กำหนดการประชุมสภา ไม่ใช่เอาแต่ประธาน ฝ่ายบริหารเทศบาล ควรถามสมาชิกสภาว่ามีอะไรจะเสนอเข้าสภาบ้าง ไม่ใช่หันหลังให้กันมาปะทะกันในสภา อาจจะมีเรื่องเล่าว่าการได้มาของตำแหน่งประธานสภาจากนายธนิช มูลใจ หลีกทางให้มาเป็นประธานสภา เรามาลาออกจากตำแหน่งประธานสภาและรองประธานสภา แล้วคืนสิทธิ์ให้กับสมาชิกสภาได้เลือกใหม่ตามขั้นตอน ๑๕ วัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง (๑)กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง เพื่อจะได้สบายใจเพราะประธานสภาก็มาจากความสามารถของตนเองเรามาลาออกพร้อมกันใหม่คืนสิทธิ์ให้กับสมาชิกได้เลือกใหม่

**ประธานสภาฯ** -เรื่องในสภาเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของการเล่านี้ไม่รู้ว่าเป็นใครและหากประธานสภาทำอะไรที่ไม่พอใจก็ต้องอภัยด้วย

**นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต ๒** -เรียนประธานสภาขอเรียนถามถึงนายกเทศมนตรีตำบลก้อเกี่ยวกับการขุดลอกห้วยแม่ก้อ ทางหน่วยทหาร มูลนิธิอุทกพัฒน์ พื้นที่ของหมู่ที่ ๓ มาตรา ๖๔ อยู่ในเขตที่น้ำกัดเซาะไม่ทราบว่าจะเข้ามาดำเนินการเมื่อใด

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -ตามที่ได้ประสานงานกับหน่วยทหารราบที่ ๗ เมื่อวานหน่วยทหารได้สอบถามว่าทหารกองทัพบกและมูลนิธิอุทกพัฒน์ รอบกลาง รอเงินจัดสรรมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน เป็นช่วงที่ดำเนินการได้เหมาะสมที่สุด

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -เรื่องที่ ๑ เรื่องสมาชิกสภาหรือเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตามที่รองประธานสภาได้แนะนำประธานสภาไม่ใช่เป็นการโจมตีประธานสภา ประธานน่าจะรู้ระเบียบใหม่ก็ควรติดต่อสื่อสารกับสมาชิกสภา ส่วนตนเองก็ทำหน้าที่ของสมาชิกสภา และการที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานสภาส่งหนังสือถึงสมาชิกสภาสองรอบก็สับสน การตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบว่าสภาได้คุยอะไรไปบ้าง ขอพูดถึงแบบแปลนของการก่อสร้าง ปรับปรุงเมรุของหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ไม่เห็นส่งมาด้วย พอตีหนังสือส่งรอบแรกไม่เห็นแบบ ตอนประชุมตรวจรายงานการประชุมสภา เลยได้ติดต่อประธานตรวจรายงานการประชุมสภาให้แนบให้สมาชิกสภาตามที่ได้ขอไว้

-เรื่องที่ ๒ ขอทราบความคืบหน้าของโครงการของหมู่ที่ ๓ ตามที่ได้ลงพื้นที่ไปแล้วนั้นมี ๓ เรื่องที่ยังไม่ได้แก้ไข ๑.แท่งค้ำน้ำดินสไลด์น้หอป้อเจ้า นายกและช่างได้ดำเนินการของบไปแล้วเป็นอย่างไร จะได้งบหรือว่าจะจัดสร้างเมื่อใด ๒.ดินสไลด์ทางไปป่าชำหมู่ที่ ๓ เรื่องไปถึงไหนแล้ว ๓. รางระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย ครั้งแรกว่าจะใช้เงินสะสมแต่มันด่วนเกินไปเลย ชะลอไปก่อนขอซ่อมแซม หากจุดใหม่ก็ต้องดูงบประมาณขออนายกพิจารณา

**ประธานสภา** -เชิญนายกเทศมนตรีตำบลก้อตอบข้อซักถาม

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามมาทั้งสามโครงการ โครงการแรกได้ส่งของงบประมาณแล้วรอการพิจารณา ส่วนโครงการวางระบายน้ำนั้นได้สำรวจพื้นที่แล้วอยู่ระหว่างการออกแบบ ตอนแรกคิดว่าจะใช้เงินสะสมแต่ทางสมาชิกสภาขอไปอบรมการใช้เงินสะสมมาก่อน และจะนำมาพิจารณาต่อไป

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -ขอเรียนถามเกี่ยวกับโครงการประปาพระราชดำริบ้านก้อหนองการใช้ประโยชน์ตามที่นายกได้แจ้งว่ามีอุปกรณ์เสียหายอยู่ในอนาคตจะได้ใช้ประโยชน์หรือเปล่า ที่แรกก็ได้ใช้ประโยชน์อยู่แต่ช่วงหลังมานี้ก็ไม่ได้ใช้ และหากเข้าหน้าแล้งบ้านก้อท่า หมู่ที่ ๔ อาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ขอนายกชี้แจงว่าจะมีแนวทางที่จะแก้ไขอย่างไร เพราะมีค่าใช้จ่ายอยู่หลายๆด้าน

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -สำหรับโครงการประปาในพระราชดำริบ้านก้อหนอง เดิมที่ใช้ได้ก็จะมีหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ส่วนหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ น้ำไม่แรง ทางเทศบาลได้แจ้งให้กับสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ลำปาง มาซ่อมแล้ว ใช้งานได้สักระยะ ต่อมาเครื่องสูบน้ำเสีย และสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลลำปางได้ทราบแล้ว และให้ผู้รับเหมามาแก้ไขแล้ว และของหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ ก็ไม่ได้ใช้งานเหมือนเดิม ทางเทศบาลก็ได้เก็บค่าบริการน้ำประปา ส่วนน้ำประปาน้ำดื่มที่เทศบาลยังใช้งานได้ตามปกติ

**นายอนิวัฒน์ สุขชัย สท.เขต ๑** -เรียนประธานสภาขอฝากถึงนายกแจ้งเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณหลังบ้านของนางไพฑูริย์ สุขชัย และหลังบ้านประธานสภา มีการทำผนังคอนกรีตกันข้างเดียว ตอนนี้ทางบ้านลุงฤทธิ์ ลุงมอนมีน้ำกัดเซาะมาแล้ว ขอทางนายกช่วยแก้ไขปัญหาให้ด้วย

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -สำหรับตรงจุดนั้นควรจะได้ทำเป็นเหมืองเล็กๆ ตอนนี้ได้รับผลกระทบหลายหลังแล้ว อยากจะเสนอไปยังโครงการชลประทานเป็นรูปแบบเหมืองให้แก้ไขได้ระยะยาว จะแจ้งให้ช่างลงไปสำรวจและเสนอกรมชลประทานต่อไป

**นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ** -ตามเอกสารค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสิ่ก้อเกมส์ที่ได้มานั้นมีรายการที่สังเกตได้ดังนี้

๑.สนามแชร์บอลหญิงไม่มีอยู่จริง ติดตั้งระบบไฟฟ้า เต็นท์จำนวน ๘ หลัง ดูรวมแล้วไม่ถึง และโต๊ะจำนวน ๕๐ ตัว เก้าอี้ ๑๒๐ ตัว

๒.ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ตัดสินจำนวน ๑๖ คน มากี่คนก็เห็นอยู่ว่าไม่ถึง ค่าตัดสินสนามเปตองชาย-หญิง กรรมการไม่ได้มาตัดสินใช้เจ้าหน้าที่ กรรมการตัดสินแชร์บอลหญิงก็ไม่มีดูแล้วใช้งบประมาณไปเกินกว่าบาท

๓.ค่าโล่รางวัลจำนวน ๘ ใบ โล่แชร์บอลหญิงก็ไม่ได้แข่ง

๔.ค่าอาหารเป็นเงิน ๓๒,๐๐๐ บาท คืออาหารอะไร ขอนายกช่วยชี้แจงให้สภาได้รับทราบตามที่สภาได้มีข้อข้องใจตามประเด็นปัญหานี้

**ประธานสภา** -เชิญนายกได้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา



**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -ตามที่เทศบาลตำบลก้อ ได้จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์ที่ผ่านมา มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนั้น ขออนุญาตให้นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ

**ประธานสภา** -อนุญาตให้นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาได้ทราบ

**นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าสำนักปลัด** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาสี่ก้อเกมส์ ได้ตั้งงบประมาณไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑๗๐,๐๐๐ บาท และใช้จ่ายในโครงการเป็นเงิน ๑๖๙,๖๔๒ บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬา ๓ รายการติดต่อกัน การจัดสนามและได้ร่างขอบเขตงาน (TOR) และรายการอื่นนั้นจะขอตอบหลังการประชุมนี้

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -ขอเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานแข่งขันกีฬาว่าตอนแรกไม่ได้เห็นเอกสารความเป็นจริงก็สามารถชี้แจงได้ เช่น กีฬาแชร์บอลก็ไม่มีการจัด เอามาลงในโครงการนี้เพื่ออะไร น่าจะชี้แจงได้ตามที่ร้องประธานสภาว่าก็น่าจะชี้แจงได้ ที่จริงงานกีฬานี้สนุกแต่การเบิกจ่ายก็ขอให้เบิกจ่ายตามความเป็นจริง สภาก็ไม่ได้ตรวจสอบมากมาย หากจะชี้แจงนอกรอบก็ไม่ต้องชี้แจง ตามที่เห็นในเอกสารข้อมูลบางส่วนไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง

**นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต ๒** -ตามที่ได้ดูแบบแปลนโครงการปรับปรุงเมรุหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ การโอนงบประมาณคราวที่แล้วโอนผิดแล้วตอนเบิกจ่ายเงินนี้ได้จ่ายหรือยัง เองบที่ไหนจ่าย

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -โครงการปรับปรุงเมรุหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ทั้งสองโครงการนี้ได้ดำเนินการและจ่ายเงินไปแล้ว และเอกสารเจ้าหน้าที่ได้นำมาให้เพิ่มเติมแล้ว การเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องท่อประปาที่อยู่ในเทศบาล ตามที่นายกบอกว่าหมู่บ้านไหนมีความจำเป็นต้องใช้ให้มาเบิก บางครั้งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จำนวนไม่มากก็ไม่สะดวกที่จะมาเบิก ขอเสนอว่าขอเบิกไปไว้ในหมู่บ้านเลย เพื่อสะดวกในการนำไปใช้งาน ขอปรึกษาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -สำหรับอุปกรณ์และท่อประปาตนเองก็คิดเหมือนกับสมาชิกสภา และขอไปปรึกษากับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านอีกทีว่ามีที่เก็บของไหม ส่วนของเทศบาลก็เป็นโรงจอดรถ ขอปรึกษาผู้ใหญ่บ้านอีกครั้งหากมีที่เก็บก็จะแบ่งให้ไปเก็บเอง

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -ตามที่กำนันตำบลก้อได้ฝากหนังสือมาสอบถามนายกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ดินป่าชุมชนที่มีปัญหาประมาณร้อยละ ๖๐ ไร่บริเวณหลังเทศบาลเท่าที่ทราบมาว่าเป็นที่ดิน นสล.ไปแล้ว ประชาชนหมู่ที่ ๓ ใช้ประโยชน์มาก่อน ตอนนี้กลายเป็นที่หลวงแล้ว จะทำอย่างไร หรือว่าจะขอคืนให้ชาวบ้าน มีเอกสารรูปแบบแผนที่ อยากรู้อย่างจริงๆแล้วก่อนมาเป็นที่ดิน นสล. เป็นมาอย่างไร ชาวบ้านบางคนไม่ทราบเลยว่าที่ดินของตนเองเป็นที่ดิน นสล. แล้วอนาคตจะทำอย่างไร

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -สำหรับกรณีที่ดินหลังเทศบาล ๑ ผืนถึงหน้าป่าช้าอ้อมไปทางข้างบน นายกและกำนันตำบลก้อยังไม่ทราบเลยว่าเป็นที่ดิน นสล.ได้อย่างไร มาประมาณสิบกว่าปีแล้ว ในปัจจุบันเป็นที่ดิน นสล.แล้ว และได้หารือกับกำนันแล้วว่าจะขอรังวัดใหม่ และประสานงานกับสำนักงานที่ดินอำเภอแล้ว บอกให้ประสานไปอำเภอ นายอำเภอก็ได้ย้ายไปแล้ว ปลัดอาวุโสก็ได้ออกหนังสือให้ที่ดินอำเภอร่วมกันมาวัดที่ดิน นสล. ส่วนที่เป็นไปแล้วจะขอคืนได้หรือไม่ที่ดินอำเภอมา จะได้สอบถามและกำนันก็ได้ถามที่ดินแล้วก็บอกว่าทำถูกต้อง

ตามกฎหมายแล้ว มีเอกสารรายชื่อชัดเจนและจะได้อธิบายให้นายอำเภออีกคนใหม่อีกรอบหนึ่ง และคงจะได้ดำเนินการในฤดูร้อนนี้เหมาะสมที่สุดจะเร่งรัดให้อีกครั้ง

**นายโสภณ มาติ สท.เขต ๒** -ขอเรียนถามว่าป่าชุมชนทุกที่ในตำบลก้อนี้ได้นำไปออกหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) หมดใช้หรือไม่

**นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -ป่าชุมชนทุกที่ในตำบลก้อนี้ได้นำไปออกหนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.) หมดทุกแห่งแล้ว และในส่วนของผู้บริหารเทศบาลตำบลก้อ ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ ๓ เรื่อง ดังนี้

๑.เรื่องงานแข่งขันกีฬาชมรมผู้สูงอายุตำบลก้อ มีกำหนดจะจัดในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นี้ ปีก่อนจัดงานในช่วงเดือนเมษายนอากาศร้อน จากการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่จะแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ก่อนการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ

๒.ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ทางเทศบาลตำบลก้อจะจัดกิจกรรมคิกออฟ การป้องกันไฟป่าในพื้นที่ตำบลก้อการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยทหารราบที่ ๗ กอ.รมน. ค่ายทหาร กาวีละเชียงใหม่ และในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ก็จะมีทหารเข้ามาในพื้นที่เพิ่มอีก ๔๐ นาย มาพักอยู่ที่เทศบาล และโรงเรียนบ้านก้อทุ่งเก่า มีอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมมาฝึกซ้อมร่วมกับ เครือข่ายไฟป่า อุทยานแห่งชาติแม่ปิง โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร และสถานีตำรวจภูธรก้อ

๓.ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ดร.เจน ชาญณรงค์ แจ้งว่าจะมีการจัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งเครือข่ายไฟป่า

**นายพิชฎะ สุธะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาสำหรับด้านที่อยู่อาศัย การปรับปรุงโดยการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อาสาพัฒนาชุมชน อำเภอถ้ำ ในปี ๒๕๖๗-๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๑ ราย ทั้งหมดนี้จะต้องได้รับการผ่านการประชาคมถึง จะได้รับการช่วยเหลือ และมีคนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ปี ๒๕๖๖ จะมีการช่วยเหลือผ่านทางเทศบาล รองประมาณก่อนจะได้ดำเนินการต่อไป

**ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลตำบลก้อ** -เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ก้อ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบมีอยู่ ๒ เรื่องดังนี้

๑.ขอแจ้งเกี่ยวกับเรื่องที่เทศบาลตำบลก้อได้ขอขบประมาณสนับสนุนจากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ซึ่งในรอบแรกเทศบาลได้ยกเลิกการประกาศหา ผู้ขายแล้ว เพราะว่ามีบริษัทหนึ่งคอยอุทธรณ์คอยสกัดทุกๆแห่งที่ประกาศ และเงินที่เทศบาล ตำบลก้อจะได้รับการสนับสนุนเป็นเงินที่ทางกงสุลญี่ปุ่นสนับสนุนมีระยะเวลาจำกัด เลยต้อง ยกเลิกการประกาศรอบแรกไป และประกาศรอบที่สองได้ตัดข้อความที่บริษัทได้อุทธรณ์ออกและ ได้ผู้ขายแล้ว คาดว่าประมาณอีกสองเดือนก็จะได้รับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงคันใหม่มา

๒.ตามที่ได้รับการประสานงานจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เสนอโครงการ ปรับปรุงแผนที่ภาษีและเคยทำให้องค์การบริหารตำบลบ้านนา จังหวัดตาก และมีแผนการ จัดเก็บภาษีจากการไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล มาแล้วเมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประมาณสี่ล้านกว่าบาท และได้ ติดต่อยังปลัดและนายกกว่าทางเทศบาลตำบลก้อจะอย่างไรและมีแผนที่ในการจัดเก็บภาษี คาดว่า จะได้รับการจัดสรรประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐-๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท และมีการสำรวจและ ออกแบบการจ้างเหมาบริการบริษัทเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หากให้เทศบาลจ่ายเงินก็ไม่มีแต่ พอลจะมีเงินสะสมอยู่ แต่ต้องให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อพิจารณา ขอนำเสนอแนวคิดมา ให้ทุกท่านล่วงหน้าแค่นี้ก่อน

**นางจิณณาภรณ์ ทาฝัน สท.เขต ๑** –ตามที่เทศบาลตำบลก้อมี อสม.ตำบลก้อ จำนวน ๒ คน ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และมี อสม. ๒ คนนี้ ได้รับค่าตอบแทนอยู่ ปัจจุบันมีผู้ที่ป่วยติดเตียงเพิ่มขึ้น จะประสานให้ อสม. ๒ ท่านนี้ไปดูแลต้องประสานผ่านใครหรือทำอย่างไรบ้าง

**นายอุดม เขียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ** –สำหรับ อสม.ทั้ง ๒ คน ซึ่งเป็นผู้ดูแลผู้ที่ป่วยติดเตียง หรือ Caregiver และหากมีผู้ป่วยรายใหม่ก็ต้องผ่านการพิจารณาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อมาประเมินก่อน และจะได้แจ้งให้ อสม.ทีม Caregiver เข้าไปดูแลตามแผนการดูแล (Careplan) หากมีรายชื่อก็ขอให้แจ้งมาที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลก้อด้วย จะได้นำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ** –กรณีที่ได้หารือประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ กรณีการดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ จึงขอเสนออีกครั้ง ถ้าประธานมีความกล้าใจถึงขอยื่นใบลาออกในวันนี้ใหม่ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ ทวิ หากท่านประธานสภากล้าพิสูจน์ เพื่อจะได้ไม่มีมลทินและข้อครหา

**ประธานสภาฯ** -เมื่อประธานสภาถูกพาดพิงแล้ว เมื่อรองประธานสภาคิดว่าประธานสภามีความผิดอะไรที่สมาชิกสภาไม่พอใจก็ขอให้ไปยื่นฟ้องมา

**นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ** –สำหรับตนเองก็ได้ตั้งใจขใจอะไรแค่อยากคืนสิทธิ์ให้กับสมาชิกสภาเพื่อจะได้เลือกใหม่

**นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต ๒** -ขณะนี้ใกล้จะครบวาระการดำรงตำแหน่งกันแล้ว ก็ขอให้อยู่กันไปแบบนี้จนกว่าจะครบวาระ

**ประธานสภาฯ** -มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนออีกหรือไม่ หากไม่มีอะไรแล้วขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่าน

**ปิดประชุม เวลา ๑๒.๑๐ น.**

ลงชื่อที่ร้อยตรี.....ผู้รายงานการประชุม

(ชัยยุทธ คุณาพรสุจริต)

ปลัดเทศบาลตำบลก้อ

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลก้อ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางจิณณาภรณ์ ทาฝัน)

วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางรำพรรณ นนทสุภี)

วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ.....กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายโสภณ มาติ)

วันที่ ๓๑ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นางสาวเพ็ญภา ปาสายอ)  
ประธานสภาเทศบาลตำบลก้อ